

## ข้อขงบอ์รด์ ช.พ.ค.ปรับเงือ่ไขปลอ่ยกู้- แจงต์วเลขคนเสื่อชีวิตยั้หนเ่เคยเบือ่ยวจายเงือ่

นำเสณอเมือ่ : 12 มิ.ย. 2558

**“พินิจศัคค์์”** เตรียมหุ้รือบอ์รด์บริหการ ช.พ.ค.ปรับเงือ่ไขกู้  
ช.พ.ค.หลั้งถูกรอ้งได้รับควมเ่เป็นธรรม พรอมขอใ้ คปภ.เคาะเพดานวงเงือ่ประกัันแต่ละประเกท  
เพือ่นำเขาเสณอเ่บอ์รด์ กอ้หนไปเจรจาทอ้กับธนาคาร รววมทั้งเสณอบอ์รด์  
ช.พ.ค.ปรับลดห้กคการบริหารจั้ดการ 4% เหลือ 3.5% เพือ่ให้ทายาทหรือผู้รับประโยชน์มีเงือ่มาชั้  
ยั้หนที่ผานมาเ่เคยมีใครไ้ไม่ได้รับเงือ่

วันเ่ (11 มิ.ย.) นายพินิจศัคค์์ สุวรรณรังค์์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศัคค์์ษาธิการ (ศ.ช.)  
ปฏิบัติหน้า้ที่เลขาธิการคุ้ณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศัคค์์ษา (เลขาธิการ  
สกสค.) กล่าวถึงกรณีผู้กู้เงือ่เงินผานไปกั้สงเคราะห์ชว่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศัคค์์ษา (ช.พ.ค.)  
เรียกรอ้งว่าไม่ได้รับควมเ่เป็นธรรมในการกู้ยืมเงือ่ ช.พ.ค.ที่มีเงือ่ไขให้ทำประกัันโดยเก็บลวงหน้ 9  
ปีโดยกั้วงลว้หากเสื่อชีวิตทายาทอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์ ว่า ในการบริหารจั้ดการเงือ่ ช.พ.ค.นั้น  
ตามปกติได้้มีการกำหนดรอ้ระยะเวลาการรับแจงสมาชิกละเสื่อชีวิตทุกเดือน ซึ่งในชวงระยะเวลา 6  
เดือนที่ผานมาตั้งแต่ 21 พ.ย.2557-20 พ.ค.2558 มีสมาชิกละ 3,207 คน เลือ่เดือนละ 400-  
600 คน โดยทายาทจะได้รับเงือ่เลือ่อยู่ที้ประมาณ 994 แสนบาทต่อคน  
ซึ่งจากจำนวนดังกล่าวจะต้องถูกห้กไว้เป็นค่าไชจายไม่เกินรอ้ละ 4  
ตามที้กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
วาทวยการผานไปกั้สงเคราะห์ของสว่นราชการ หน่วยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกั้และองคค์์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนดิบุคคลที่อยู่ภายใต้กั้กับของรัฐ พ.ศ. 2547 ในกั้การต่าง ๆ อาทิ  
การบริหารจั้ดการ คาตอบแทนเจาหน้าที้ในการดำเนิการต่างทั้งในสว่นกลางและสำนักงาน สกสค.จั้หวัด ค้าผ้าไ้ดร  
พวงหรีด เป็นต้น ที้เหลื่อก็จะนำมาคำนวณเพือ่จายให้แก่ทายาทของผู้เสื่อชีวิต

“ในการจายเงือ่ให้ทายาทจะแบ่งเป็นสองงวด โดยงวดแรกจะจายห้ที่ 2  
แสนบาทสำหรับเป็นค่าบริหารจั้ดการศพของสมาชิกละเสื่อชีวิต ส่วนที้เหลื่ออีกประมาณ 7  
แสนบาทจะจายในงวดถัดไปภายในระยะเวลา 30  
วันนับแต่การประกาศรายชื่อตามรอ้ระยะเวลาการแจงถึงแก่กรรม ซึ่งกำหนดให้ประกาศรายชื่อในวันที่ 25  
ของทุกเดือนที่สำนักงาน สกสค.จั้หวัดและชั้นเ่ไว้นบนเ่บไซด สกสค. [www.otep.go.th](http://www.otep.go.th) เพราะฉะนั้น  
กรณีรอ้งเรียนว่าไม่มีการประกาศรายชื่ออาจเพราะผู้รอ้งเรียนเ่เคยเปิดเขาไปดอ อย่างไรก็ตาม  
ที่ผานเ่เคยมีทายาทคนใดที้ไม่ได้รับเงือ่หลังสมาชิกละเสื่อชีวิต แต่จะมีปัญหาลาซาบางในกรณีต่าง ๆ อาทิ  
มีการรอ้งคั้ดคาน กรณีสมาชิกละเสื่อชีวิตวาทวยการฆาตกรรม เป็นต้น  
ซึ่งกรณีเหล่านี้หากกระบวนการตรวจสอบเรียบรอ้ ช.พ.ค.ก็จะจายเงือ่ให้ต่อไป”นายพินิจศัคค์์ กล่าว

ปฏิบัติหน้า้ที่เลขาธิการ สกสค.กล่าวต่อว่า ส่วนกรณี ที้มีผู้รอ้งเรียนโดยขอใ้ตรวจสอบการกู้เงือ่ ช.พ.ค.  
ของ ธนาคารออมสิน และบริษัท ทีพยประกัันภัย จำกั้ด (มหาชน) ที้รับทำประกัันสินเชื่อกลุ่มครูที้กู้เงือ่  
ทำประกัันภัยโดยไม่มีกรรมธรรม การห้กค่าเบือ่ประกัันภัยในครั้งเ่เดียวเป็นระยะเวลาถึง 9 ปี นนเมือ่เร็วจัน  
ตนได้้เชือ่บ.ทีพยประกัันภัยฯ มาใ้ขอมูล

และเชิญสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มาหารือได้รับคำอธิบายว่า เนื่องจากผู้รับผลประโยชน์คือธนาคารออมสิน ในฐานะเป็นเจ้าของเงินกู้จึงต้องสร้างหลักประกัน และมีข้อเสนอให้ทำประกัน แต่เพราะการทำประกันชีวิตจะเสียค่าประกันสูง จึงได้มีข้อเสนอให้ทำเป็นโครงการพิเศษเป็นประกันอุบัติเหตุ สุขภาพ และสินเชื่อ โดยเก็บล่วงหน้า 9 ปี เพราะมีความครอบคลุมและเสียเบี้ยประกันน้อยกว่าทายาทไม่ต้องรับภาระหนี้ แต่เมื่อมีผู้ร้องเรียนว่าเบี้ยประกันมีวงเงินสูงเกินไป ก็อาจจะต้องมาหารือว่าควรต้องมีการปรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์การปล่อยกู้หรือไม่ ทั้งนี้ ตนได้ขอให้ คปภ. ช่วยไปกำหนดเพดานการเก็บเงินประกันแต่ละประเภทว่าควรอยู่ที่เท่าใดเพราะแต่ละประเภทเก็บไม่เท่ากัน ทั้งประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ รวมถึงประกันอุบัติเหตุ สุขภาพ และสินเชื่อ

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. ในวันที่ 17 มิ.ย. นี้จะเสนอให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องดังกล่าว และนำเสนอให้ปรับเงื่อนไขการปล่อยกู้ด้วยโดยจะนำรายละเอียดที่ขอให้ คปภ. จัดทำเข้าหารือ จากนั้น จะต้องหารือร่วมกับธนาคารออมสินถึงความเป็นไปได้ว่าดำเนินการตามบอร์ดได้หรือไม่ เพราะมองว่าในส่วนของผู้รายใหม่ น่าจะมีโอกาสได้เลือก ซึ่งปัจจุบันมียื่นขอมาแล้วประมาณ 1,000 คน รวมทั้งจะเสนอให้มีมาตรการดำเนินการกับผู้ผิดนัดชำระหนี้ เพราะเวลานี้ยอดชำระนอกรอบยอดค้างชำระ เพราะเขาใจมีการสื่อสารอย่างไม่ถูกต้องว่าไม่ต้องนำเงินมาชำระหนี้ เพราะสกสค. ได้รับเงินคืนจากธนาคารออมสินส่วนหนึ่งและมีเงินสำรองจ่ายแทนอยู่แล้วทั้งที่เงินจำนวนนี้ต้องใช้ในการบริหารจัดการต่างๆ ขณะเดียวกันจะหารือปรับลดค่าบริการจัดการ 4% ที่หักจากเงินช.พ.ค. ให้เหลือ 3.5% เพื่อทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงินช.พ.ค. มากขึ้น

ที่มา [ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 11 มิถุนายน 2558](#)